



ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล โดยเปิดรับสมัครไปแล้วระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ และประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในวันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยให้รายงานตัวในเวลา ๐๘.๓๐ น. ก่อนเข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมศรีตรัง ชั้น ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ

หากผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในครั้งนี้

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพุดิตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ที่กำหนดไว้ตามประกาศ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐไปในวันประเมินสมรรถนะ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

๔. ผู้มีสิทธิเข้าสอบต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดเท่านั้น

๕. ผู้มีสิทธิเข้าสอบต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด

๖. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบเข้าสอบออกจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่
ยังไม่ได้เข้าสอบ และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบ

๗. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต
อาจจะพิจารณาสั่งงดการสอบได้ทันที หรือสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

ง) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๗ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ และทางเว็บไซต์ <http://www.bcn.ac.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาวพนารัตน์ วิศวกรรมิตรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

และมีสิทธิเข้าสอบการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล			หมายเหตุ
๖๗๙๑๐๐๑	นางสาว	พิมพ์ประภา	ท่าข้าม	
๖๗๙๑๐๐๒	นางสาว	อรพินท์	พงษ์เจริญ	
๖๗๙๑๐๐๔	นางสาว	ภาวินี	บัวรัตน์	
๖๗๙๑๐๐๖	นางสาว	ญาณิศา	คำปวนสาย	
๖๗๙๑๐๐๗	นาย	ปรียกัทร	ยารญาณ	
๖๗๙๑๐๑๐	นางสาว	จารุวรรณ	ปอสูงเนิน	
๖๗๙๑๐๑๓	นางสาว	วิมล	พงษ์สุทัศน์	
๖๗๙๑๐๑๙	นางสาว	สุวินันท์	อินทร์วิเศษ	
๖๗๙๑๐๒๐	นางสาว	รุ่งกานดา	ภุมรา พ.ว.วิเศษ	